

รายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นศรีธรรมราช เขต ๑ (มติย่อ)
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมอาคาร ๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นศรีธรรมราช เขต ๑

.....

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายวันชัย วงศ์ศิลป์ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นศรีธรรมราช เขต ๑ ได้กล่าวเปิดการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขรายงานการประชุมตามข้อเสนอแนะของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

๓.๑. เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นศรีธรรมราช เขต ๑ มีมติรับทราบการดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นศรีธรรมราช เขต ๑ ตามที่ได้เสนอวาระการประชุม ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๔ วาระ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๑ การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ของ กศจ.นครศรีธรรมราช

มติอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นศรีธรรมราช เขต ๑

๑. อนุมัติจำนวนตำแหน่งว่าง กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สาขาวิชาเอก คอมพิวเตอร์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศของคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ อัตรา คือ สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์

๒. อนุมัติปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งครูจากข้อ ๑ เป็นตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อใช้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในสถานศึกษาเดิม จำนวน ๑ อัตรา

๔.๒ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๖

มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

๑. อนุมัตินำกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก เพื่อใช้ในการสอบแข่งขัน รวมทั้งสิ้นจำนวน ๕ กลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอก จำนวน ๑๐ อัตรา

ที่	กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก	จำนวนตำแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัคร	หมายเหตุ
๑	ปฐมวัย	๓	
๒	ภาษาไทย	๔	
๓	คณิตศาสตร์	๑	
๔	ภาษาอังกฤษ	๑	
๕	พลศึกษา	๑	

๒. มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกำหนดรูปแบบการสมัครให้ผู้สมัครยื่นสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ และสามารถแต่งตั้งกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบแข่งขันตามความเหมาะสมจนกว่าจะประกาศผล แล้วรายงานผลการสอบแข่งขันให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ ทราบ

๓. เห็นชอบ (ร่าง)ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๖ และมอบหมายให้เลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ เป็นผู้ลงนามในประกาศ แทนประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ การจัดทำข้อสอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๖

นายสมมาศ ทองร่วง อนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ ได้ให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการดำเนินการจัดทำข้อสอบการสอบครูผู้ช่วยฯ มีความประสงค์ให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ดำเนินการออกข้อสอบ สามารถที่จะติดต่อกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ มอบอำนาจให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ ดำเนินการตามความประสงค์

นายยงศักดิ์ เขาวนวิฑูกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ แจ้งในที่ประชุมว่าจะรอฟังผลสรุปในการดำเนินการออกข้อสอบจากคลัสเตอร์(Cluster) อีกครั้ง

ที่ประชุม

รับทราบ

๕.๒ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา**ประถมศึกษาานครศรีธรรมราช เขต ๑**

นายสินเทา บุญขวัญ อนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต ๑ ขอขอบคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาานครศรีธรรมราช เขต ๑ ที่ได้พิจารณา
ให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ตั้งแต่
ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑๖.๓๐ น.
